



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  
เรื่อง การประมูลเช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  
อาคารบนพื้นที่บริเวณ น้ำพุร้อนทุ่งเทวี หมู่ที่ ๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง มีความประสงค์จะเปิดประมูลเช่าอาคารบนพื้นที่บริเวณ น้ำพุร้อนทุ่งเทวี หมู่ที่ ๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จำนวน ๑ รายการ มีกำหนดระยะเวลาเช่า ๓ ปี ได้แก่

๑. อาคาร ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ขนาดพื้นที่ ๒ ชั้น ๆ ละ ๑๒๘ ตารางเมตร  
โดยผู้เช่าประมูลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

**๑. ผู้มีสิทธิเข้าประมูล**

ผู้เข้าประมูลจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ซึ่งมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีอาชีพมั่นคงและเชื่อถือได้ และต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอบเช่นนั้น

**๒. กำหนดการดูสถานที่**

กำหนดดูทรัพย์สินที่จะให้เช่าดังกล่าวพร้อมกับรับฟังคำชี้แจง ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ทั้งนี้ ผู้เข้าประมูลต้องเดินทางไปพร้อมกันตามกำหนดวันและเวลาที่นัดหมายดังกล่าว หากผู้เข้าประมูลรายใดไม่ปฏิบัติตามนี้ ก็ถือว่าผู้เข้าประมูลรายนั้นรับทราบเงื่อนไขในการประมูลเป็นอย่างดีแล้ว และจะนำมาเป็นข้ออ้างใดๆ ในการประมูลมิได้

**๓. กำหนดวันเวลาและสถานที่รับซองและเปิดซองประมูล**

ให้ผู้เข้าประมูลยื่นซองประมูลเช่าทรัพย์สินดังกล่าว ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง และกำหนดเปิดซองประมูลในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

**๔. สถานที่ติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูล**

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลเช่าอาคาร บนพื้นที่บริเวณน้ำพุร้อนทุ่งเทวี หมู่ที่ ๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ และเงินจำนวนนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และจะถือว่าผู้ซื้อเอกสารการประมูลเท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ

ยื่นซองประมูล...

ยื่นขอประมุขครั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมประการใดสามารถติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐ ๕๓๗๘ ๑๙๘๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายประพันธ์ ยาวุฒิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง